

DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH

(Kèm theo Công văn số: /UBND-NV ngày /2023 của UBND quận Thanh Xuân).

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
1	Bà Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khương Mai	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Năm 2020, 2021, bà được nhận giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và nhiều năm liên tục được công nhận là gia đình Chữ thập đỏ cấp Thành phố.</p> <p>Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như:</p> <p>Từ năm 2010 đến năm 2019, bà vận động bà con trong Tổ dân phố quyên góp vào “Ngân hàng bò”, cá nhân bà ủng hộ mỗi năm là 2,4 triệu đồng, tổng số tiền ủng hộ là 31,2 triệu đồng.</p> <p>Hàng năm, vào những dịp lễ, Tết, bà cùng với các hội viên khác vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền và tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn phường, quận và các vùng lân cận, các tỉnh xa, với tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà là 74 triệu đồng, trong đó cá nhân bà ủng hộ 12 triệu đồng.</p> <p>Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bà đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: Chỉ đạo, thành lập các nhóm Zalo tại các Chi hội tuyên truyền tới 100% cán bộ, hội viên về dịch Covid-19. Kiên nhiệm Tổ công tác phòng, chống dịch, trực tiếp tuyên truyền người đi từ vùng dịch về tự giác báo cáo với UBND phường, tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm, test nhanh cùng lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của phường, tham gia trực chốt “Vùng xanh” tại Tổ dân phố số 07, trực tiếp vận động hội viên và nhân dân mua hàng giải cứu giúp bà con nông dân các địa phương bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 tiêu thụ nông sản với tổng số gần 30 tấn; vận động ủng hộ hoa quả và các thực phẩm khác cho khu Thu dung điều trị Covid-19 tại Khương Đình và Bệnh viện Than Khoáng sản với tổng số tiền vận động là 150 triệu đồng; cá nhân bà giảm 50% tiền thuê nhà cho các cháu sinh viên do dịch Covid-19 trị giá 32 triệu đồng.</p> <p>Năm 2022, bà đã ủng hộ Viện Huyết học truyền máu Trung ương và đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn là 11 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn vận động các hội viên ủng hộ tiền mặt cùng đoàn Hội Chữ thập đỏ Thành phố và quận Thanh Xuân trao xe đạp, lợn giống, quần áo, tiền mặt,...cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Đan Phượng (Hà Nội) với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Hội đã vận động quyên góp “Tết Nhân ái”, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.</p> <p>Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo do cá nhân bà đóng góp ủng hộ từ năm 2010 đến nay là 86,2 triệu đồng.</p> <p>Song song với công tác cứu trợ xã hội, với phong trào máu tình nguyện bà luôn chỉ đạo sát sao các Chi hội trong công tác vận động, tuyên truyền. Nhiều năm liền, phường Khương Mai đều vượt cao chỉ tiêu Quận giao.</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
2	Bà Nguyễn Thị Loan, Hội viên Tán trợ Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân Bắc	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Nhiều năm được nhận Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ phường và quận. Năm 2020, 2021, 2022 được công nhận là gia đình Chữ thập đỏ cấp Thành phố.</p> <p>Hàng năm bà tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ phường khoảng 10 triệu đồng, 2 năm gần đây là trên 65 triệu đồng. Tính đến nay số tiền cá nhân bà ủng hộ là 98 triệu đồng.</p> <p>Trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đặng Thế Phương, P 108, D2 Thanh Xuân Bắc là 10 triệu đồng. Hàng năm vào dịp Tết, bà trực tiếp hỗ trợ, trung bình mỗi năm ủng hộ 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng. Năm 2019, tặng 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Khu dân cư 20 triệu đồng, mỗi gia đình 01 triệu đồng. Năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên bà đã vận động con trai tặng những phần quà cho khu dân cư (như gạo, mì tôm và các thực phẩm thiết yếu khác) trị giá 10 triệu đồng; bản thân bà tặng 20 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, bà ủng hộ 10 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường, mỗi suất quà 500.000đ. Năm 2022, bà tiếp tục tặng Khu dân cư 10 triệu đồng chi cho các hoạt động từ thiện của khu.</p> <p>Ngoài ra, bà kết nối với các Hội đoàn thể của phường Thanh Xuân Bắc tặng cho Hội Khuyết tật, Hội nạn nhân da cam, Hội Cựu thanh niên xung phong với tổng số tiền 10 triệu đồng. Riêng đối với Hội Chữ thập đỏ phường từ năm 2017 đến năm 2023, mỗi năm cá nhân bà tặng 05 triệu đồng.</p> <p>Bà còn tham gia hoạt động hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện nhiều năm nay, mỗi tháng bà vận động được trên 30 suất ăn trị giá 600.000đ, đến nay đã được trên 15 triệu đồng cùng với chị em trong Chi Hội.</p>
3	Bà Thành Thị Hoàn, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ số 12 phường Khương Trung	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Từ năm 2017 đến nay, được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Gia đình Chữ thập đỏ” cấp Thành phố.</p> <p>Bà đã đứng ra thành lập <i>Câu lạc bộ đan len của Chi hội, thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Khương Trung</i>. Lúc đầu chỉ có một số chị em tham gia, đến nay CLB đã có 20 thành viên, bà đã chủ động bỏ tiền mua len để hội viên đan, tính đến nay bà đã ủng hộ trên 45 triệu đồng cho Tổ đan len... Một Câu lạc bộ hoàn toàn thiện nguyện chỉ với mục đích làm từ thiện đã đan trên 15.000 áo, mũ và khăn len để tặng cho các cháu học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.</p> <p>Hàng năm trong các đợt kêu gọi ủng hộ như Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Tháng Nhân đạo, tặng bữa ăn miễn phí, ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo... bà đều vận động các mạnh thường quân, bạn bè gần xa và gia đình con, cháu hỗ trợ cho các gia đình hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, riêng bản thân bà ủng hộ khoảng 05 triệu đồng mỗi năm.</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
		<p>Trong năm 2020, 2021, trước tình hình dịch Covid-19, bà đã tặng cho Hội Chữ thập phường và Khu dân cư 05 triệu đồng để trợ cấp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thái độ nhiệt tình và của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của phường, đặc biệt là đội ngũ y tế, bà đã mua tặng 100 chiếc mũ có mica chắn giọt bắn với số tiền 3,5 triệu đồng.</p> <p>Năm 2022 bà tham gia đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ phường đến điểm trường Tiểu học Tu Vũ, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, trao tặng 300 chiếc khăn len, 100 chiếc mũ len, 200 mũ mềm, 100 cặp sách, 850 quyển vở viết với tổng trị giá 32 triệu đồng, trong đó cá nhân bà ủng hộ 5,5 triệu đồng. Năm 2023, hưởng ứng Phong trào “Tết Nhân ái”, bà đã kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè ủng hộ Hội Chữ thập đỏ quận, phường 05 triệu đồng, tặng quà trực tiếp tại Chi hội với tổng số tiền 7,8 triệu đồng.</p> <p>Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo do cá nhân bà đóng góp ủng hộ từ nhiều năm nay là 91,8 triệu đồng.</p> <p>Bên cạnh đó, bà luôn tích cực trong công tác tuyên truyền vận động phong trào hiến máu tình nguyện của phường. Hàng năm bà vận động trên 20 người tham gia hiến máu. Trong thời điểm khan hiếm máu do dịch bệnh Covid-19, bà đã vận động người thân, bạn bè trực tiếp lên Điểm hiến máu cố định quận Thanh Xuân để hiến máu tình nguyện.</p>
4	Bà Trần Thị Ninh, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ số 07 phường Khương Trung	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Từ năm 2019 đến năm 2022, bà liên tục đạt danh hiệu Gia đình Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.</p> <p>Bà luôn tích cực trong công tác nhân đạo, từ thiện với một số hoạt động nổi bật như:</p> <p>Năm 2019 thực hiện cuộc vận động ủng hộ quần áo rét cho đồng bào vùng sâu vùng xa, kêu gọi ủng hộ sách giáo khoa cũ và mới bà đã cùng với các hội viên trong Chi hội Chữ thập đỏ số 16 vận động được hàng tấn quần áo rét cả cũ và mới với trị giá 12,5 triệu đồng để tặng cho những đồng bào nghèo, cho các cháu học sinh nghèo tại nhiều tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc như: Hòa Bình, Yên Bái và Điện Biên... Cá nhân bà ủng hộ 4,8 triệu đồng.</p> <p>Năm 2020, 2021 bà đã cùng tập thể BCH Hội Chữ thập đỏ phường tham gia các hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch, kêu gọi được mạnh thường quân tích cực tham gia ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các F0 trên địa bàn với tổng số tiền đạt trên 15 triệu đồng; kết nối nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ phát hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng mì tôm cho các gia đình khó khăn trong phường và gửi ủng hộ vùng dịch tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang... với tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng, trong đó cá nhân bà ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá trên 20 triệu đồng. Bà đã vận động các thành viên trong gia đình ủng hộ gạo, mì tôm, tiền mặt với tổng số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19.</p> <p>Hàng năm, cứ đến dịp Lễ, Tết, kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ Việt Nam, bà đều ủng hộ tiền và hàng trị giá trên 5 triệu</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
		<p>đồng/năm; cùng hội viên trong chi hội ủng hộ Khu dân cư, Hội Chữ thập đỏ phường, Hội Chữ thập đỏ quận từ 03 triệu đồng đến 04 triệu đồng để làm quà tặng cho các gia đình hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn 2016-2023, bà đã trực tiếp ủng hộ và vận động gia đình tham gia các hoạt động thiện nguyện với tổng số tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 100 triệu đồng.</p> <p>Tích cực trong công tác hiến máu nhân đạo, bản thân trực tiếp vận động các cháu sinh viên và mọi người trong khu phố tham gia hiến máu tình nguyện, vận động cả con trai, con dâu hiến máu. Bà cùng tập thể BCH Hội Chữ thập đỏ kêu gọi vận động các tình nguyện viên, vận động trong đơn vị Quân đội. Hàng năm Hội phường đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao; 3 năm gần đây do dịch bệnh Covid-19, bà đã vận động tình nguyện viên đến điểm hiến máu cố định tại số 132 phố Quan Nhân hiến máu, trong tất cả các đợt hiến máu tình nguyện bà đều trực tiếp tham gia.</p>
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ số 10 phường Khương Đình	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Hàng năm, bà được nhận nhiều Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận, phường, Hội LHPN phường; năm 2019 vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.</p> <p>Bà tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện với những kết quả cụ thể:</p> <p>Trong năm 2021, bà đã trực tiếp ủng hộ 12 triệu đồng, hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu dân cư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.</p> <p>Năm 2022, bà hỗ trợ cho nhân dân TDP, hội viên Hội Chữ thập đỏ phường, Hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mỗi nơi 05 triệu đồng (tổng là 15 triệu đồng). Hỗ trợ khu dân cư và hội viên phụ nữ phường 2 xe bán tải rau củ, tặng 60 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tổng trị giá 10 triệu đồng. Vận động các nhà hảo tâm tặng 7 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 12,1 triệu đồng. Trực tiếp tặng quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hàng trăm đôi dép và quần áo mới, trị giá trên 30 triệu đồng. Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Noru 5.030.000đ.</p> <p>Năm 2023, bà ủng hộ 2 triệu đồng tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xyria khắc phục thảm họa động đất do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hưởng ứng Phong trào “Tết Nhân ái” với 12 suất quà trị giá 4,2 triệu đồng. Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ 01 triệu đồng.</p> <p>Song song với công tác trợ giúp nhân đạo, phong trào hiến máu tình nguyện của Chi hội 10 luôn đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu phường giao. Hàng năm, bà vận động gia đình tham gia hiến máu tình nguyện từ 2 đến 3 lượt, con trai một năm hiến máu 3 lần.</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
6	Bà Đỗ Thị Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận Khu dân cư số 4 phường Hạ Đình	<p>Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận với tinh thần trách nhiệm, đức tính khiêm tốn cầu thị, tự tin, chủ động sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần tự học tập, cùng Hệ thống chính trị Khu dân cư lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.</p> <p>Trong những năm qua, Khu dân cư số 4 của chị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các phong trào thi đua do phường, quận phát động khu dân cư số 4 luôn hăng hái tham gia có chất lượng nhất là phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hàng năm có trên 90% số hộ dân trong khu dân cư đạt “Gia đình văn hóa”, cả 3 tổ dân phố số 7,8,9 đều đạt Tổ dân phố văn hóa..</p> <p>Tích cực tham gia Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát, thiết kế, thi công giếng làng. Trong gần nửa năm, chị không quản ngại khó khăn, vất vả để tìm mua những mẫu vật tái hiện thời Lý để thi công, xây dựng giếng làng phường Hạ Đình. Chị huy động nhân lực tham gia vớt bèo, nạo vét bùn đất để mang lại diện mạo mới cho giếng làng. Hiện nay giếng làng sạch sẽ, kang trang là nơi để người dân trên địa bàn và khách thập phương đi qua dừng chân tận hưởng không khí trong lành cũng như ngắm cảnh giếng làng mà hiện nay không còn nhiều nơi giữ được do quá trình đô thị hóa. Bản thân gia đình chị ủng hộ 02 triệu đồng.</p> <p>Vận động xã hội hóa vẽ 03 bức bích họa với tổng giá trị 15 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho con ngõ trong phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa “năm không” do UBND quận, phường phát động.</p> <p>Trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các các nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân chị đã vận động xã hội hóa được hơn 10 triệu đồng để sơn sửa lại nhà hội họp, mua 05 quạt điện, mua 70 lá cờ Tổ quốc để trang trí xung quang khu vực bỏ phiếu và xung quanh khu vực hồ Hạ Đình trước ngày bầu cử. Chị đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổ bầu cử số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được UBND quận khen thưởng.</p> <p>Trong những ngày tháng cả nước gồng mình chống lại dịch Covid- 19, chị cùng thành viên Tổ Covid cộng đồng cùng với lực lượng y tế cơ sở, Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà điều tra, truy vết, khoanh vùng, phong tỏa bóc tách cách ly các trường hợp F0, F1. Chị không quản ngại khó khăn, vất vả, phức tạp, đi vận động xã hội hoá các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, những người có điều kiện ủng hộ tiền, hiện vật với kết quả cụ thể như sau: Tiền mặt 50 triệu đồng bồi dưỡng cho những người tham gia trực 08 chót; 66 triệu đồng góp vào quỹ mua vacxin của UBMTTQ phường; ủng hộ gửi về UBMTTQ phường 2 triệu đồng tiền mặt, 02 tấn gạo, 235 xuất quà (gạo + nhu yếu phẩm); 1000 quả trứng, mỳ tôm, rau củ quả, mắm tép, ngoài ra còn mua hàng tạ rau xanh tặng cho 60 hộ dân bị phong toả ở KDC số 7 và KDC số 8 phường Hạ Đình. Trong đó gia đình chị ủng hộ 02 gia đình khó khăn, mỗi gia đình 60kg gạo.</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
		<p>Từ năm 2020 đến nay với cương vị là Bí thư chi bộ, chị hăng hái vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cả về tiền mặt cũng như vật chất để chuẩn bị bánh chưng, quà Tết gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư đón Tết: dịp Tết Nguyên Đán 2022, chị vận động được 60 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng để gửi tặng cho các cụ già trên 80 tuổi không có lương hưu và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Tổ dân phố số 7,8,9 của Khu dân cư số 4; vận động các nhà hảo tâm được số tiền 9,7 triệu đồng để tham gia gói bánh chưng trong chương trình “Tết Âm Hạ Đình” lần thứ 6. Năm 2023 vận động được 100kg gạo nếp và số tiền 8,6 triệu để gói bánh chưng và những phần quà gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tết âm Hạ Đình” năm thứ 7; tiếp tục vận động được 60 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng để gửi tặng cho các cụ già trên 80 tuổi không có lương hưu và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Tổ dân phố số 7,8,9 của Khu dân cư số 4; vận động mạnh thường quân ủng hộ 125 lá cờ trang hoàng khu dân cư trong dịp lễ 30/4-01/5 với số tiền 5,5 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm ủng hộ quỹ chi Hội Chữ thập đỏ khu dân cư với số tiền 5.000.000đ để tặng quà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư (riêng gia đình chị từ năm 2021, ủng hộ gần 15 triệu đồng); vận động hiến máu nhân đạo khu dân cư được 36 đơn vị máu, đạt 150% chỉ tiêu phường giao.</p> <p>Từ năm 2013 đến nay chị luôn là một trong những Trưởng ban CTMT tiêu biểu của phường và đã được UBND Quận Thanh Xuân khen thưởng và vinh danh là 1 trong 11 trưởng ban CTMT xuất sắc nhất của Quận vào năm 2019, 2020. Chi bộ 4, Khu dân cư số 4 luôn được đảng bộ, UBND phường Hạ Đình đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021 chị Anh được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19; được Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng giấy khen trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.</p>
7	Bà Đỗ Thị Yến, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Liệt	<p>Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; yêu nghề, mến trẻ; sống giản dị, gần gũi; là một Phó Hiệu trưởng gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đi đầu trong các hoạt động của nhà trường, luôn quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Hai lần nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều năm liền đạt danh hiệu Quản lý giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen đã có thành tích trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 của Chủ tịch UBND Quận.</p> <p>Là một Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động dạy và học, đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia nghiên cứu chương trình SGK lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tìm ra ưu điểm, hạn chế; cùng tổ chuyên môn lựa chọn ra bộ sách lớp 4 để giảng dạy trong năm học 2022-2023. Trong những năm học qua, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn đạt được nhiều thành tích cao: nhiều HS đã đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Quận, cấp Thành phố và đạt nhiều huy chương các kỳ thi Olympic Toán, Tiếng Anh quốc gia, Quốc tế (Cụ thể: 27 giải Quốc tế trong đó có 6 Vàng; 4 Bạc; 6 Đồng; 11KK; 172 giải cấp Quận trong đó có 11 Nhất; 34 Nhì; 28 Ba; 99 KK; 1 giải Ba cấp Thành phố).</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
		<p>Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Thành phố. Là thành viên trong đoàn Thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội tham gia các kì thanh tra toàn diện tại các trường Tiểu học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.</p> <p>Với lòng tâm huyết, yêu nghề, bà đã dành rất nhiều thời gian công sức sáng lập ra kênh YOUTOBE “KỂ CHUYỆN TIỂU HỌC” (miễn phí) bằng chính giọng kể của mình muốn gửi tới đồng nghiệp, các em học sinh những câu chuyện trong chương trình phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 5. Ngoài những câu chuyện trong sách giáo khoa, còn có rất nhiều những câu chuyện cổ tích được kể với mong muốn các em được nghe và biết nhiều hơn về các câu chuyện cổ tích nước nhà và thế giới qua đó giáo dục lòng nhân ái, tình yêu con người, yêu quê hương, đất nước. Kênh YOUTOBE “KỂ CHUYỆN TIỂU HỌC” mới sáng lập được gần 2 năm mà đã có gần 10 000 người đăng kí; nhiều video có gần 200 000 lượt xem.</p> <p>Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và vận động mọi người cùng tham gia để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại trường, địa phương. Trong năm học 2022-2023 tổng số tiền ủng hộ của của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường là 432,133 triệu đồng. Cá nhân đã ủng hộ tại nhà trường trong năm học này 2,5 triệu đồng.</p> <p>Là một thành viên của CLB “<i>Từ trái tim đến trái tim</i>” được thành lập năm 2013, CLB duy trì đều đặn định kì cứ thứ bảy (chủ nhật) hàng tuần tặng sữa cho các bệnh nhân của bệnh viện K2 Tam Hiệp, K3 Tân Triều, định kì một tháng một lần tặng gạo cho các bệnh nhân chạy thận xóm nghèo Lê Thanh Nghị, các trẻ em làng chài, thường xuyên tặng quà cho bệnh nhân viện Tâm thần Trung ương I. Câu lạc bộ “<i>Từ trái tim đến trái tim</i>” cũng đã vận động quyên góp để xây dựng các điểm trường cho trẻ em khó khăn vùng cao, <i>hiện tại CLB đang chuẩn bị xây dựng điểm trường ở Bảo Lâm, Cao Bằng</i> (bản thân cá nhân đã tham gia ủng hộ định kì, đột xuất tính từ năm 2013 đến nay với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng).</p> <p>Tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo: Tính đến tháng 4/2023 đã 35 lần vận động gia đình, bạn bè, người thân tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo trong đó bản thân đã 8 lần tham gia hiến máu nhân đạo góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.</p>
8	Em Ngô Lâm Lương Khang, học sinh lớp 4A3 trường Tiểu học Nguyễn Tuân	<p>Là một học sinh chăm ngoan, nhiều năm liền em đạt danh hiệu: “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. Đặc biệt, năm học lớp 4 này, với sự cố gắng, chăm chỉ của mình, em đã đạt giải Nhì trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp trường và đạt nhiều thành tích khác trong học tập.</p> <p>Ở lớp, Khang rất thân thiện với bạn, em xung phong nhận giúp đỡ các bạn học sinh chưa hiểu bài, đặc biệt giúp bạn Huệ Minh - một học sinh luôn ghi bài chậm để hoàn thành bài ngay trên lớp. Ở nhà, Khang là một người con ngoan, hiếu thảo, chăm chỉ phụ giúp mẹ những công việc nhà. Khang luôn được mọi người tin yêu, quý mến và là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
		<p>Khang là một học sinh rất gương mẫu và có nhiều tài năng. Em là người dẫn chương trình rất dí dỏm và hấp dẫn trong các cuộc thi ở lớp. Em luôn biết nghe lời thầy cô, lễ phép với người lớn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của lớp, của trường.</p> <p>Trong các đợt ủng hộ từ thiện, em là người luôn dẫn đầu lớp, có những đợt tham gia từ thiện em ủng hộ bằng nguồn tiết kiệm bữa ăn sáng và tiền thưởng do đạt các danh hiệu với số tiền 500.000 đồng mỗi đợt.</p> <p>Gần đây nhất, ngày 07/01/2023, tại số 497 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, em đã nhận được 5 triệu đồng (tập tiền gồm 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng), em đã đem gửi lại số tiền đó cho phòng 10/C02 Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an để cơ quan Công an trả lại cho người bị mất. Việc làm của em là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp, việc làm tử tế, lan tỏa trong đông đảo học sinh trong trường, đã được nhà trường trân trọng, tuyên dương.</p>
9	Ông Lê Đình Duật, Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung	<p>Ông nhập ngũ tháng 4/1963, đã trực tiếp chiến đấu ở chiến trường, chứng kiến nhiều đồng đội bị thương và hy sinh do mất máu nhiều mà không có máu để truyền. Năm 1991 được nghỉ hưu về địa phương, ông tiếp tục tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ của phường và khu dân cư; trong đó nổi bật là nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo.</p> <p>Do có bệnh ông không trực tiếp hiến máu được, ông đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để có nhiều người hiến máu cứu người. Kết quả 23 năm qua, ông đã vận động 1.187 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, được 1.090 đơn vị máu an toàn, tương đương với 381,5 lít máu, với số lượng máu trên đã cứu sống được hơn 3.000 bệnh nhân.</p> <p>Ông đã vận động cả 3 thế hệ của gia đình mình, gồm 6 người hiến 231 đơn vị máu gồm: Vợ ông hiến 13 đơn vị máu, 4 người con của ông hiến 214 đơn vị máu (2 con gái, 1 con trai, 1 con dâu) và cháu ngoại hiến 4 đơn vị máu.</p> <p>Việc làm của ông làm đẹp thêm truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc; phát huy vai trò, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, người cựu chiến binh Việt Nam.</p> <p>Hàng năm ông đều đạt hội viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gia đình ông liên tục đạt gia đình văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.</p>
10	Ông Nguyễn Văn Vinh, giáo viên trường THCS Thanh Xuân Trung	<p>Là giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, bản thân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiệt tình, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Luôn đổi mới, vận dụng sáng tạo, phù hợp các phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực phẩm chất của học sinh; tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chuyên môn của nhà trường.</p> <p>Đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn: Huy chương Đồng môn cầu lông hội khỏe công nhân viên lao động Thủ đô năm 2022; nhiều năm liền đạt danh hiệu GVĐG cấp quận; đạt giải Nhì hội thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
		<p>quận Thanh Xuân năm 2022.</p> <p>Luôn luôn tích cực đi đầu trong công tác từ thiện, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của nhà trường, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm học 2019-2020: <ul style="list-style-type: none"> + Chung tay cùng với CB, GV, NV trong trường ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão (cá nhân đồng chí Vinh ủng hộ 2 triệu đồng). + Ủng hộ quỹ vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của Hội chữ thập đỏ quận (cá nhân đồng chí Vinh ủng hộ 700.000đ). - Năm học 2020-2021: <ul style="list-style-type: none"> + Chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch của MTTQ; tiêm phòng vắc xin; hỗ trợ học sinh, nhân viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; phối hợp với cán bộ, giáo viên và Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường nấu cơm hỗ trợ lực lượng trực chốt chống dịch phường Thanh Xuân Trung (cá nhân đồng chí ủng hộ 5 triệu đồng). + Ủng hộ quỹ vì người nghèo, cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu vùng xa, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mua vải ủng hộ bà con Bắc Giang, mua 2 vé xem kịch ủng hộ Hội cựu Thanh niên xung phong, mua 2 vé xem xiếc ủng hộ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn...Cá nhân đồng chí Vinh và gia đình ủng hộ 3 triệu đồng. - Năm học 2021-2022: <ul style="list-style-type: none"> + Ủng hộ các quỹ do quận, phường phát động và tặng quà cho học sinh nghèo dịp Tết nguyên đán với tổng số tiền 2 triệu đồng. + Ủng hộ học sinh nghèo vượt khó do nhà trường phát động, số tiền 3 triệu đồng; Ủng hộ chăn ấm, sách cho trường tiểu học nội trú Bản Mù - Yên Bái trị giá 10 triệu đồng; Hỗ trợ Học sinh Ngô Nhật Minh (lớp 6) có hoàn cảnh khó khăn SGK và đồng phục trị giá 3.117.000đ. + Trong lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đ/c đã cùng với BGH và các thầy, cô giáo của trường THCS Thanh Xuân Trung trực tiếp nấu 300 suất ăn hỗ trợ các lực lượng trực chốt ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung. Cá nhân đồng chí Vinh và gia đình ủng hộ 5 triệu đồng và các nhu yếu phẩm như gạo, rau, trứng...để nấu các suất ăn, đồng chí Vinh trực tiếp vận chuyển các suất ăn đến các khu vực cách ly y tế. + Là người đỡ đầu của em Ngô Nhật Minh, học sinh lớp 6A2, trường THCS Thanh Xuân Trung có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn không ai nuôi dưỡng, con ở với cụ đã nhiều tuổi. Hàng tháng, đ/c Vinh hỗ trợ tiền ăn, học tổng 1.552.000đ. <p>- Tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi năm tham gia hiến 2 đợt khoảng hơn 600 đơn vị máu.</p>

TT	Họ tên, chức vụ, địa chỉ	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương Người tốt, việc tốt
11	Bà Chu Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Khương Mai	<p>Là Hiệu trưởng nhà trường, bà luôn lãnh đạo, chỉ đạo CBGVNV đạt kết quả đáng ghi nhận như: Trong 2 năm học, học sinh thi các cấp đạt 110 giải (trong đó cấp Quận 70, cấp Thành phố 19, cấp Quốc gia 15, cấp Quốc tế 06). Năm học 2021-2022 tặng 6 giải quốc tế, tặng 05 giải Quốc gia, tặng 02 giải cấp Thành phố; tặng 54 giải cấp quận. Có 2 học sinh được tuyên dương “Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô” năm 2021, 2022. Năm học 2022-2023 có 120 học sinh đạt giải các cấp.</p> <p>Bản thân được công nhận danh hiệu Quản lý giỏi cấp quận từ năm học 2008-2009 đến năm học 2021-2022. Liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ các năm 2004 đến 2020. Năm học 2019-2020 được tặng Bằng khen của UBND Thành phố, Bằng khen của Bộ GDĐT năm 2018.</p> <p>Bà luôn gương mẫu, đi đầu và vận động nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm học 2020-2021: Tổng số tiền ủng hộ của nhà trường là 152,853 triệu đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Chung tay cùng với CB, GV, NV nhà trường ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão. Cá nhân đồng chí Hương ủng hộ 2 triệu đồng. + Tặng quà học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng bão lũ, con TB - LS. Tham gia chương trình “Tình nguyện mùa đông” do Hội đồng Đội phát động; hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em chất độc da cam và phong trào Tết vì người nghèo, quỹ học sinh nghèo vượt khó của trường... Cá nhân đồng chí Hương ủng hộ 1 triệu đồng. - Năm học 2021-2022: Tổng số tiền nhà trường ủng hộ là 155,8 triệu đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Tặng quà học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng bão lũ, trường Tiểu học số 2 - Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. Tham gia chương trình “Tình nguyện mùa đông” do Hội đồng Đội phát động; hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em chất độc da cam và phong trào Tết vì người nghèo, quỹ nhân đạo của trường... Tặng hiện vật gồm 5000 vở, 100 bộ SGK, 2 bộ máy tính để bàn, một số đồ dùng học tập. Tham gia kế hoạch nhỏ là 9729 kg giấy vụn. Cá nhân đồng chí Hương ủng hộ 3 triệu đồng và 200kg giấy vụn. + Cuộc vận động hỗ trợ GD miền núi, vùng sâu vùng xa; mua nông sản ủng hộ bà con nông dân Tây nguyên; mua vé xem kịch ủng hộ Hội cựu Thanh niên xung phong; mua vé xem xiếc ủng hộ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn... Cá nhân đồng chí Hương cùng gia đình ủng hộ 2,5 triệu đồng. - Năm học 2022-2023: Tổng số tiền nhà trường ủng hộ là 265,334 triệu đồng: Mua tấm ủng hộ hội người mù quận; chung tay ủng hộ “Tết nhân ái” xuân Quý Mão do Hội chữ thập đỏ phát động; ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em quận; ủng hộ quỹ vì người nghèo phường Khương Mai; ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai quận; tặng quà cho học sinh nghèo dịp Tết Nguyên đán; ủng hộ Hội Khuyến học quận; tình nguyện mùa đông; ủng hộ trường PTDTBT Tiểu học Nghìn Ngan - Bát Sắt - Lào Cai, cá nhân đồng chí Hương ủng hộ 2,5 triệu đồng.

